



www.swu.ac.th



ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
0-2649-5000

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์ SWU WEEKLY



27 กันยายนของทุกปี
เป็นวันท่องเที่ยวทั่วโลก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ EDUCATION IS GROWTH

วันพุธที่ 19 กันยายน 2550

ฉบับที่ 0 0 1 7

มศว ขานรับร่างหลักสูตร

“กรมฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น - โพรวิซชาลีย์” มุ่งผลิตบัณฑิตคืนถิ่นสู่ชุมชน

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมการสัมมนาปฏิบัติการเรื่องการร่างหลักสูตรโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และโครงการความร่วมมือเบญจภาคี จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2550 ณ โรงแรมเอกอโพลิม จ.กาญจนบุรี โดยมีนางคณิษฐ์ โพลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ จัดสัมมนาดังกล่าวและมีผู้เข้าร่วมคืออธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รวม 39 คน

โครงการความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อการพัฒนาบุคลากรในส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้มีทางมหาวิทยาลัยของรัฐ

อ่านต่อหน้า 2



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุ่ม 2 ล้านกว่าบาท ปรับ 2 สนามกีฬา มศว



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท เพื่อปรับปรุงสนามเทนนิสและสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง ณ มศว ประสานมิตร บัดนี้การปรับปรุงสนามกีฬาทั้งสองแห่งได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสนามเทนนิส และสนามบาสเก็ตบอลระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 ณ ห้องปฐมมบริบท อาคารประสานมิตร



คุณภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

อ่านต่อหน้า 2



อาคารต้นแบบฯ ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร

อาจารย์พรณี กฤตยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) พร้อมด้วยคณะครู นักเขียน ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2550 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธมาจารย์ (เกษีย ชูปลีโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อเวลา 09.29 น. อ.พรณี ผู้อำนวยการ รร.เบ็ญจเมฆา โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารต้นแบบการจัดการศึกษา จำนวน 1 หลัง ซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้าง 250,000,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 200,000,000 บาท

ภาวะวิกฤตของการศึกษานอกระบบในสังคมไทย

รองศาสตราจารย์ดร.เสาวนีย์ เลาวัลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า ภาควิชาฯ จะจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาวะวิกฤตของการศึกษานอกระบบในสังคมไทย” ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องรางทอง โรงแรมบางกอกเพเลซ กรุงเทพมหานคร โดยนางจรรยาพร ธรนิทร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว เพื่อเป็นการให้นักการศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ และแนวทางในการแก้ปัญหาการศึกษาอกระบบสังคมไทย นอกจากนี้ในเวลาเย็นของวันเดียวกัน ภาควิชาฯ ขอเชิญศิษย์เก่าชาวการศึกษาผู้ใหญ่ มศว มาร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวภู...มศว” ณ ห้องบอลรูมโรงแรมบางกอกเพเลซ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. สอบถามโทร.0-2649-5000 ต่อ 5574

บศว หนุนรับร่างหลักสูตร

ให้ความร่วมมือ 4 แห่ง คือ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ ม.เชียงใหม่ และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ โดย มศว จะรับผิดชอบในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และเปิดศูนย์ 3 ศูนย์ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว โดยมีแผนจะเปิดรับนิสิตใหม่โดยเร็ว

ในส่วนของหลักสูตรความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดการศึกษา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคลัง ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยแล้ว และเมื่อผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะถือว่าเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ก็จะได้รับปริญญาของ มศว

ส่วนของโครงการความร่วมมือเบญจภาคี จังหวัดสระแก้ว ได้เสนอร่างหลักสูตรการศึกษา "โพธิวิชาลัย" ประกอบด้วย หลักสูตรการบริหารจัดการสุขภาพชุมชน หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรและอาหาร หลักสูตรการบริหารจัดการภูมิสังคม ทั้ง 3 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในลักษณะบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ศ.ดร.วิฑูร ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว ในฐานะประธานการสัมมนาฯ เปิดเผยว่า "การสัมมนา ร่างหลักสูตรครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญในการระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างหลักสูตร และเป็นมิติใหม่ของ มศว เพราะต่อไปจะมีบัณฑิตทางด้านการศึกษา ปกครองท้องถิ่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และบัณฑิตทางด้านชุมชน ทั้งที่จริงก็รู้สึกวิตกกังวลแต่เมื่อโอกาสเปิดให้ มศว เสนอ ก็ต้องทำให้ดีที่สุด เมื่อวันร่างหลักสูตรเป็นไปในระบบตามลำดับขั้นตอนแล้ว มศว อาจจะเริ่มมีบัณฑิตในหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรนี้ถึงพันๆ คน ในส่วนของหลักสูตรโพธิวิชาลัยนั้น วันนี้เป็นรูปธรรมขึ้นมาจากการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการลงพื้นที่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและจากความร่วมมือกับองค์กรเบญจภาคี จ.สระแก้ว ทำให้ มศว จะสามารถสร้างมหาวิทยาลัยต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ หรือท้องถิ่นอื่นได้เห็นว่าต้นแบบนี้ดีจึงมาจนสามารถเอาเป็นต้นแบบได้ เมื่อลูกหลานของคนในชุมชนมาเรียนแล้วเขาจะเกิดความรักชุมชน รักเกษตรอินทรีย์ รักป่า รักน้ำ รักต้นไม้ หลักสูตรนี้จะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหลักสูตรที่ถือว่าเป็นหัวใจ

มมอยากจะเสนอว่าอยากจะมี 6 วิชา ในส่วนของโพธิวิชาลัยขึ้นอยู่กับคณะผู้จัดทำร่างหลักสูตรจะพิจารณา คือวิชาภูมิสังคมชุมชน วิชาภูมิปัญญาเกษตรกรรมไทยเพื่อวานิสิตวิเศษ นิสิตพยาบาลหรือนิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเหล่านี้เขาจะได้รู้จักรากเหง้าของเราเอง เราอาจจะมีความที่ว่าด้วยเรื่องของสัมมาชีพเพื่อชุมชน หรือวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน วิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน และสุดท้ายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน

มมห่วงเรื่องของมนุษย์กับสังคมเพราะเด็กไทยขณะนี้ค่อนข้างคิด วิชา "ปรัชญา" น่าจะช่วยให้หรือแม้กระทั่งเรื่องของ "ประวัติศาสตร์" คนไทยก็อ่อนประวัติศาสตร์ของชีวิตชุมชน และ "สุนทรียะ" นิสิตน่าจะจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เพราะโลกใบนี้แคบมาก เขาไม่รู้หรือกว่าวันข้างหน้าเขาจะไปยืนอยู่ตรงไหนในโลก สิ่งเหล่านี้จำเป็นและอยากฝากช่วยกันคิดว่าได้ตกผลึกมากน้อยแค่ไหน"

ผศ.อำนาจ เป็นสภาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ กล่าวว่ "ทั้ง 2 หลักสูตรนั้นมุ่งแก้ปัญหาเดียวกันคือความอ่อนแอของการเมืองท้องถิ่นและความยากจนในชุมชน โพธิวิชาลัยนี้ได้ดำเนินงานมาหลายปีแล้ว หลักสูตรการศึกษาทั่วไปอาจจะใช้ร่วมกันได้กับหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เช่น เรื่องที่เป็นปัญหาของสังคมและมนุษย์อย่างเรื่องภาวะโลกร้อนสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนเบญจภาคีทั้งคนที่ทำงานในพื้นที่จริงและบริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนมาร่วมให้ข้อมูลเพื่อว่าอาจจะพื้นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำร่างหลักสูตรนี้"

อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ อภิปรายว่า มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนนิ้วชี้ที่ชี้ทางรอดสู่ชุมชนสู่สังคม การศึกษาต้องไม่ถูกกระชากลากถูกรื้อถอนจากอกพ่อแม่ แต่เกิดที่ไหนก็ควรทำประโยชน์ให้ถิ่นเกิดนั้นให้พออยู่ พอกิน พอใช้และพอร่มเย็นเป็นสุข เบญจภาคีนั้นก็เหมือนนิ้ว 5 นิ้วที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ฯลฯ วันนี้ผมอยากให้การจัดทำร่างหลักสูตรเข้าถึงชีวิตจริง มหาวิทยาลัยฯ นั้นๆ ก็จะเป็นอยู่บนความจริงของประเทศ"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โอกาสนี้ ศ.ดร.วิฑูร ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร มศว ร่วมเป็นสักขีพยาน ด้วยโดยมี

โอกาสนี้ ศ.ดร.วิฑูร ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร มศว ร่วมเป็นสักขีพยาน ด้วยโดยมี ผศ.นพ.เฉลิมชัย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.วณิ อรรถนสาธิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผศ.นพ.สมพร วงศ์อมรรตม รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและทรัพยากรบุคคล รศ.สมชาย ชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.อำนาจ เป็นสภาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ อ.จันทร์ทิพย์ สิมทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และ ผศ.อมรพงษ์ สุธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา พร้อมด้วยนิสิตคณะพลศึกษา

ทางด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น นำโดยคุณภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณพัชร์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศ.ดร.วิฑูร ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว เปิดเผยว่า "มหาวิทยาลัยฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับน้ำใจไมตรีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ และได้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสังคม มีความเอื้ออาทรต่อสังคมซึ่งความร่วมมือกันในวันนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้ในที่สุด วันนี้ผมได้เห็นจากที่ มศว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เคยทำงานร่วมกันมาแล้วในหลายโครงการนั้น บัดนี้กำลังขยายผลไปสู่ความร่วมมืออื่นๆ

ไม่เพียงเท่านั้นผมยังคิดว่าภาคเอกชนต้องไม่เพียงแต่จะคืนกำไรสู่สังคม แต่ยังต้องมีมิตรชอบสังคมด้วยมากขึ้น วันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พยายามทำให้สังคมเห็นแล้วว่าการทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีห้องสมุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากเพียงใดและห้องสมุดแห่งนี้ยังกลายเป็นห้องสมุดต้นแบบ และผมก็เชื่อว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ เพื่อนบ้านที่อยู่ห่างจาก มศว ไป 1 ป้ายรถเมล์หลักทรัพย์ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงสนามเทนนิสและและสนามบาสเก็ตบอลของ มศว จำนวน 2,730,000 บาท ก็เชื่อว่าเวลาที่ มศว ตั้งอยู่กลางใจเมืองคงนี่จะเป็นพื้นที่ชุมชนที่พร้อมให้บริการทางการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่งและเชื่อว่าเวลาที่ มศว มีการทำงานเพื่อชุมชนนั้นจะเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจได้เพื่อให้เกิดการทำธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน เพราะสังคมจะเติบโตไปกับธุรกิจด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคราชการ ดิฉันมั่นใจว่าทั้งสนามเทนนิสและสนามบาสเก็ตบอลจะเกิดประโยชน์กับชุมชนได้มากที่สุดค่ะ"



คณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยชุมชน มศว เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารทางการศึกษาในถิ่นที่ ณ ห้อง ศักดิ์สยาม โรงแรมแอร่าเวย์ จ.อุตรดิตถ์ โครงการมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตอน 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2550



ภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มศว จัดนิทรรศการและการสาธิตอาชีพอิสระ ณ บริเวณใกล้ทิวาสีมาทิสอนุกลาง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550



สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว จัดสัมมนาวิชาการอนุรักษศิลป์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา "สืบฮีตสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีการดำเนินชีวิต" วันที่ 17 สิงหาคม 2550 ณ ศาลาอเนกประสงค์ อ.สามงูจ จ.สุพรรณบุรี



วิทยาลัยนานาชาติเมื่อศึกษาความยั่งยืน ร่วมกับการไม่ทำลายธรรมชาติและองค์การเพื่อสิ่งแวดล้อม มศว จัดโครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและองค์การเพื่อสิ่งแวดล้อม มศว ประจำปี 2550 ณ บริเวณมโหฬารจุฬาลงกรณ์ จ.สุพรรณบุรี ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ วันที่ 7 และในวันที่ 21 กันยายน 2550

สาธิต ปทุมวัน ช่วย ร.ร.ชนบท

นายสมลักษณ์ จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เปิดเผยว่าโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ทำโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในชุมชนและชนบท ซึ่งเป็นโครงการบริการชุมชนถือเป็นงานบริการวิชาการซึ่งโรงเรียนที่มีความพร้อมในเมืองใหญ่ควรจะช่วยยื่นความช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับโรงเรียนในชุมชนและชนบท เป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงเรียนตามแผนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและต้องการแรงสนับสนุน มีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดย ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวันได้ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนโรงเรียนในย่านปทุมวัน สามย่าน ส่วนในต่างจังหวัดได้เข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง ๑. อุบลราชธานี มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรวม 40 โรงเรียน มีทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนในสังกัด ศธ. ทั้งรัฐบาลและเอกชน ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี และทางกลุ่มโรงเรียนใน ๑.อุบลราชธานี มีความประสงค์อยากให้ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวันดำเนินโครงการต่อไปในปีที่ 3

ที่ผ่านมาทาง ร.ร.สาธิตมศว ปทุมวัน ได้ทำการประเมินโครงการพัฒนาการศึกษาชนบท ๑.อุบลราชธานี พบว่าการระดมความคิดเห็นสร้างสรรค์กิจกรรมที่เน้นความรู้คุณธรรม การนำเสนอการจัดประลองความคิดสร้างสรรค์ เป็นเนื้อหาที่ครู และผู้บริหาร ร.ร.ใน ๑.อุบลราชธานีต้องการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวันมากที่สุด"

อาคารต้นแบบ รร. สาธิต ประถมมิตร

และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี 2550 สมทบเพิ่มเติมเป็นเงิน 50,000,000 บาท อาคารต้นแบบการจัดการศึกษานี้ได้รับการออกแบบก่อสร้างโดยทีมงานชุดเดิมที่ออกแบบก่อสร้างอาคารสาธิตรวมใจ 40 ปี โดยไม่คิดมูลค่าการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้โรงเรียนประหยัดค่าแบบไปเกือบ 5 ล้านบาท อาคารต้นแบบการจัดการศึกษาหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการทดลองค้นหากระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก 3 จนถึงระดับประถมปลาย ที่สามารถสร้างคนต้นแบบที่เหมาะสมกับสังคมไทยตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่ภาคการศึกษาทั่วประเทศ โดยสร้างความรักความเข้าใจเด็ก " Family School " แบบยั่งยืน สร้างให้เด็กไทยยุคใหม่ ครูไทยยุคใหม่ ผู้ปกครองยุคใหม่ ร่วมกันสร้าง Can do School กล่าวคือ มีคุณสมบัติ 7 ประการ คือ เป็นคนดีมีวัฒนธรรม คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ผลิตเป็น ราชบัณฑิต เป็นผู้มีมีความสุขและภูมิใจในตนเอง โดยมีระบบโครงสร้างทางการศึกษาสามเสา ค้ำจุนกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 40,000 โรงเรียน ครู 400,000 คน นักเรียน 15 ล้านคน ทั้งในเมืองและชนบท โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง พ.ศ. 2550 -2552 งบประมาณ 250 ล้านบาท โดยรวมงบประมาณ 50 ล้านแล้ว (ไม่รวมครูภัณฑ์) ลักษณะอาคาร 16 ชั้น

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บทกล่าวถึง (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ดิจิตอลดีที่ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โทร. 5797.5666

ติดต่อขอโฆษณาและลงข่าวประชาสัมพันธ์
ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว
โทร 0-2649-5000 ต่อ 5797 หรือ 5666

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Calendar WEEKLY

วันพุธที่ 19 กันยายน 2550
 สิบเอก : สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง " 50ปีกับไทย : แสวงหาการเจริญเติบโต...?" ณ ห้องประชุมสิบเอก อาคารประสานมิตร

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2550
 ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550
 บรรยาย : " หลักการสำคัญของงานวิจัยเชิงคุณภาพ " ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ

สิบเอก : เรื่อง " ภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนวในสังคมไทย " เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชทอง โรงเรียนบางกอกน้อย

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2550
 ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2550
 ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2550
 ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2550
 ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้